

ประจำวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560

### เตรียมเปิดประมูลข้าวสต็อกของรัฐ 3-18 ก.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 รองประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เห็นชอบการออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ปริมาณ 0.16 ล้านตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการ นบข. เห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 (TOR) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล 0.16 ล้านตัน จำนวน 28 คลัง ใน 14 จังหวัด เป็นคลังของ อคส. จำนวน 26 คลัง ปริมาณ 0.15 ล้านตัน และเป็นคลังของ อ.ต.ก. จำนวน 2 คลัง ปริมาณ 0.01 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าว 8 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1 โดยคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าวหรือสินค้าเกษตร

และวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. เชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (TOR) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจยื่นซองเสนอซื้อ ส่วนวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ซึ่งจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้า นำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ

ส่วนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ และตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ [www.dft.go.th](http://www.dft.go.th)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### รมว.เกษตรฯ มั่นใจราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นหลังระบายข้าวในสต็อกทั้งหมด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่า ในช่วงแรกที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศนั้น ได้เร่งหาเงินมาจ่ายคืนให้แก่เกษตรกรที่ได้นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำข้าว และยังไม่ได้รับเงินกว่า 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และในขณะเดียวกันเร่งแก้ไขปัญหาข้าวที่

มีอยู่ในสต็อก จำนวนมากกว่า 18 ล้านตัน โดยนบข. ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์และแผนการระบายข้าวในสต็อก อย่างเป็นรอบคอบ และคำนึงถึงผลกระทบต่อตลาดและราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ

ดังนั้น การวางแผนและการดำเนินการระบายข้าวทุกครั้งนบข. ได้พิจารณารายละเอียดทุกด้านด้วยความ เป็นรอบคอบ ทั้งวิธีการ เงื่อนไข ชนิด ปริมาณ คุณภาพข้าวที่จะนำออกระบายแต่ละรอบ จังหวะเวลาของการระบาย ต้องตรวจติดตามสถานการณ์ตลาดและสถานการณ์ข้าวทั้งในและนอกประเทศ

"ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี นบข. ได้ทยอยระบายข้าวในสต็อกของรัฐมาแล้ว 16.96 ล้านตัน เหลือข้าวใน สต็อกของรัฐที่รอระบายอีกประมาณ 0.8 ล้านตัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาข้าวในสต็อกของรัฐดังกล่าวได้ช่วยให้กลไก ตลาดกลับมาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเห็นผลเป็นรูปธรรมได้จากราคาข้าวส่งออกที่ปรับฐานราคาสูงขึ้น และ เกษตรกรในประเทศสามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งยังมีการกิจสำคัญอีกหนึ่งประการ คือ การเข้าไป กำกับดูแลและควบคุมป้องกันไม่ให้อาหารในสต็อกของรัฐที่ขายเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์กว่า 5 ล้านตัน รั่วไหลเข้าสู่ตลาดบริโภค แล้วเข้าไปเพิ่มอุปทานข้าวในตลาดซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาข้าวด้วย"

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า นบข.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยให้การระบายข้าวหมดจากสต็อกในช่วงรัฐบาลชุดนี้ เพื่อไม่ให้ รัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

"ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงนับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญซึ่งเป็นผลพวงจากการดำเนินนโยบายประชานิยมที่ผิดพลาด ในประเทศไทย ซึ่งต่อไปจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน"

ด้าน ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การระบายสต็อกข้าวกว่า 18 ล้านตันออกจากระบบครั้งนี้ ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลชุดนี้ ที่จะทำให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น โดย ราคาข้าวขณะนี้อยู่ระหว่างกันปรับฐานราคา ซึ่งมีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 – 9,500 บาท/ตัน

ทั้งนี้ ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ข้าวไทยมีขีด ความสามารถในการแข่งขันในตลาดและเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **กรม.เห็นชอบโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 61-65 รวม 2.8 พัน ลบ.**

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร วงเงินงบประมาณ 5 ปี (61-65) รวมทั้งสิ้น 2,873 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 61 จำนวน 85 ล้านบาท)

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลง ใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 ที่เน้นการส่งเสริมในด้านการผลิตและโครงการที่เสนอในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่มชาวนา ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อให้กลุ่มชาวนาทั้ง 2 ประเภทสามารถขายข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

สำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เรื่องสำคัญคือสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานข้าวแบบ GAP ส่วนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีเป้าหมายผลิต

ข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 3 แสนไร่ในปี 60 แต่ว่าที่ผ่านมาข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP หรือข้าวอินทรีย์ราคายังไม่ได้เป็นแรงจูงใจเกษตรกรให้หันมาปลูกข้าว 2 ชนิดนี้ ดังนั้น มาตรการที่เสนอ กรม.ในวันนี้เพื่อขึ้นราคาข้าว GAP และ ข้าวอินทรีย์ โดยที่มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 77 จังหวัด

วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ด้วย 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และให้ชาวนาสามารถขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นข้าวอินทรีย์ได้ด้วย โดยเป้าหมายคือชาวนาขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในราคาที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 594,000 ตันข้าวเปลือกตั้งแต่ปีการผลิต 60-64 และชาวนาขายข้าวเปลือกที่ได้รับการรับรอง GAP ได้ไม่น้อยกว่า 10.3 ล้านตันข้าวเปลือกในปี 60-64

วิธีการดำเนินการ กระทรวงเกษตรฯจะจับคู่กลุ่มชาวนากับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีการทำ MOU การซื้อขายข้าวจากโครงการ โดยที่ผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อซอฟต์แวร์หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยที่รัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี นอกจากนี้ธนาคารอาจจะสมทบชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ร่วมในโครงการสูงกว่าราคาตลาด โดยแบ่งเป็นรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 4 ยกเว้นข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์จะได้รับการซื้อสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 15 นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดสรรโควตาร้อยละ 10 ของโควตาการส่งออกข้าวไปอียูหรือจำนวนปีละ 2 พันตันให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคข้าวอินทรีย์และข้าว GAP มากขึ้น

ทั้งหมดนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 5 ปี รวม 2,873 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ย 2,484 ล้านบาท และ ค่าบริหารจัดการ 389 ล้านบาท ซึ่งมติเหล่านี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **พาณิชย์ เตรียมเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐล็อตสุดท้าย 2 กลุ่มในก.ค.นี้ ปริมาณรวม 7.35 แสนตัน**

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ การจำหน่ายข้าวในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ปริมาณ 167,000 ตัน โดยจะเปิดให้ผู้สนใจดูข้าวในคลังสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.ค. ก่อนเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 13 ก.ค. และจะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติพร้อมให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 18 ก.ค. โดยกรมการค้าต่างประเทศจะชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ (ทีโออาร์) ของการเปิดประมูลวันที่ 3 ก.ค.นี้

และการประมูลข้าวสารเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเสื่อมสภาพล็อตสุดท้ายปริมาณรวม 568,000 ตัน กำหนดเปิดให้ผู้สนใจดูสภาพข้าวในคลังสินค้าที่เปิดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นจะเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 12 ก.ค. และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติพร้อมให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 17 ก.ค.นี้

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) ยืนยันว่าไม่มีการนำข้าวสต็อกที่รับการอนุมัติขายในกลุ่มของข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค และข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้ทั้งคนและสัตว์บริโภค ไปปรับปรุงคุณภาพ และนำมาบรรจุถุงขายเพื่อการบริโภค เพราะอคส.มีการตรวจสอบอย่าง

เข้มงวดในการขนย้ายข้าวจนไปถึงโรงงานที่นำข้าวไปใช้ใน รวมถึงตรวจสอบอย่างเข้มงวดในแผนการผลิตของโรงงาน  
อุตสาหกรรมที่ขณะการประมวลด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเสื่อมที่คนและสัตว์บริโภคไม่ได้หลุดลอดเข้าสู่ตลาดข้าว  
ปกติ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **รมว.พาณิชย์ เผยเดินสายพบเกษตรกรภาคอีสานพอใจมาตรการข้าวที่มีความยั่งยืน**

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่ได้มอบหมายให้นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษา  
ฯ ลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคอีสาน 3 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และยโสธร เพื่อหารือเรื่อง  
มาตรการข้าวร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธ์  
มหาสารคาม รวมทั้งตัวแทนผู้ส่งออกและตัวแทนโรงสี โดยมีสัญญาณเชิงบวกต่อมาตรการข้าวที่รัฐบาลนำมาใช้  
ในช่วงที่ผ่านมา

"การหารือกับเกษตรกรในครั้งนี้พบว่า มีสัญญาณเชิงบวกกับมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้ และไม่ได้ต้องการ  
เรียกร้องในเรื่องของราคาข้าวที่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาด" นางอภิรดี กล่าว

โดยมาตรการที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ ได้แก่ การช่วยเหลือต้นทุนการผลิตและค่าเก็บเกี่ยว โครงการ  
ชะลอการจำหน่ายข้าวในยุ้งฉาง ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่าควรเร่งประกาศราคาสินเชื่อและค่าฝากเก็บก่อนผลผลิต  
ออก ส่วนเรื่องยุ้งฉางที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นควรให้เกษตรกรสามารถนำข้าวไปรวมโครงการได้โดยฝากเก็บไว้กับโรงสี  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังพบอีกว่าความต้องการของเกษตรกรที่แท้จริงไม่ใช่การจำหน่าย  
ข้าว หรือการนำเงินไปให้ แต่แท้จริงแล้วเกษตรกรต้องการความยั่งยืนจากจากทำอาชีพเกษตรกรรมมากกว่า โดย  
เกษตรกรมีข้อเรียกร้องขอให้รัฐช่วยในเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตร และการลดต้นทุนการผันน้ำโดยใช้แผงโซลา  
เซลล์แทนการใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า นอกจากนี้เกษตรกรยังไม่มีแผนในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลจึงได้มอบให้  
รทส.ช่วยจัดทำแผนธุรกิจให้

ส่วนเรื่องน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเพาะปลูก เกษตรกรอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องของการ  
สำรวจแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งช่วยเรื่องช่องทางการจำหน่ายตรงให้แก่ผู้บริโภค  
ขณะเดียวกันผลกระทบจากโครงการจำหน่ายข้าวทำให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจจึงขาดการพัฒนาด้านการผลิตจึงเห็นว่า  
ควรให้มีการส่งเสริมให้พัฒนาตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ในครั้งหน้าจะมีการลงพื้นที่ในภาคเหนือ  
และภาคกลางตอนบน ได้แก่ เชียงราย แพร่ พิชณุโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **ข้าวราคาพุ่ง! ต้นละเจ็ดหมื่น ต่างประเทศแห่ซื้อ-สต็อกเก๋าหมด**

สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม 2560) มีปริมาณ 4,385,081 ตัน ขยับ  
ขึ้นไป 2.4% มูลค่า 65,064.83 ล้านบาท ลดลงเพียง 0.5% โดยในเดือนพฤษภาคม มีการส่งออกไปอิหร่านมูลค่า  
828.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2,257% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งให้ราคาส่งออกข้าวไทย(ข้อมูล FAO) ปรับตัว  
ขึ้นยกแผง สูงสุดในรอบ 9 เดือนนับจากสิงหาคมปี 2559 โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ต้นละ 415 เหรียญสหรัฐจาก  
เดือนก่อนที่ต้นละ 380 เหรียญ ขณะที่ราคาข้าวหนึ่งไทยต้นละ 431 เหรียญจากเดือนก่อนที่ต้นละ 393 เหรียญ



นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธาน บริษัทเอเชีย โกลเด้นไรซ์ กล่าวกับ ประชาชาติธุรกิจ ว่า ราคาส่งออกข้าวหนึ่งและข้าวขาวขณะนี้ได้ปรับขึ้นหมด โดยข้าวหนึ่งจากตันละ 450 เหรียญปรับขึ้นเป็นตันละ 460 เหรียญ ส่วนราคาข้าวขาวปรับขึ้นจาก 440 เหรียญเป็นตันละ 450 เหรียญแล้ว ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นเป็น 9,000 บาทต่อตัน

"ราคาข้าวปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว น่าจะเป็นผลจากตลาดอิหร่าน ซึ่งเป็นตลาดข้าวสำคัญในอดีตของไทยที่หายไปร่วม 10 ปีตอนนี้กลับมาซื้อข้าวไทยโดยตรงปริมาณ 200,000 ตัน ซึ่งส่วนนี้บริษัทได้ขายตรงให้ภาคเอกชนอิหร่านและมีการขายผ่านเทรดเดอร์ที่ประมูลขายให้กับหน่วยงานรัฐบาลด้วยและอีก 2 ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวขึ้นมากคือผลผลิตข้าวเปลือกขาดตอนในช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ก่อนที่ข้าวนาปรังชุดใหม่จะออกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และยังมีผลจิตวิทยาจากสต็อกข้าวจากโครงการรับจำนำในอดีตหมดไปอีกด้วย" นายสมบัติกล่าว

นายศุภชัย วรภิณูญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัทธนสรไรซ์ มองว่า การส่งออกไทยข้าวไทยปีนี้ไม่น่าต่ำกว่า 9.5 ล้านตันจากออร์เดอร์อิหร่านและความต้องการข้าวหนึ่งและข้าวขาวที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้รับออร์เดอร์ข้าวหอมมะลิจากอิหร่านที่เข้ามาก่อนหน้านี้ไปแล้วประมาณ 40,000 ตัน

นายโกสินทร์ จงพัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทแสงฟ้า กล่าวว่า ตลาดส่งออกข้าวกลับมาแล้ว โดยเฉพาะตลาดเก่าอย่างอิหร่านที่เคยเป็นคู่ค้าสำคัญได้กลับมาซื้อข้าวเป็น ข้าวหอมมะลิข้าวขาว 100% ทำให้มีออร์เดอร์กลับมาถึง 300,000 - 400,000 ตัน รวมถึงบังกลาเทศ ซึ่งมีออร์เดอร์ลอตแรกไปแล้ว 50,000-60,000 ตัน ส่งผลดีต่อจิตวิทยาทางการตลาด

"นอกจากนี้ยังมี ฟิลิปปินส์ จะซื้ออีก 200,000-300,000 ตัน และอิรักจะมีการเปิดประมูลข้าวอีก 90,000 ตันส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายนราคาส่งออกข้าวไทยขยับขึ้นไป 70-80 เหรียญต่อตันแล้ว" นายโกสินทร์กล่าว

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้คำสั่งซื้อข้าวหนึ่งในตลาดไนจีเรียดีขึ้น จากปัญหาค่าเงิน ไนรา ที่เคยอ่อนค่าลงเกือบ 500 ไนราต่อเหรียญสหรัฐปรับขึ้นเป็น 380-390 ไนรา และคำสั่งซื้อข้าวผ่านทาง เบนิน-อิหร่าน-อิรัก กลับเข้ามาส่งผลให้ราคาข้าวหนึ่งปรับขึ้นไปเป็น 450 เหรียญต่อตัน

"ตอนนี้ถือเป็นโชคดีของผู้ส่งออกที่มีสต็อกข้าวอยู่ เพราะตลาดดีมาก เมื่อผู้ส่งออกไปรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าก็จำเป็นต้องวิ่งหาข้าวส่งจึงทำให้เกิดปัญหา Shot Covering ในช่วงนี้" นายวิชัยกล่าว

ข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุถึงผู้ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ช่วง 5 เดือนแรก 1)บริษัทเอเชีย โกลเด้นไรซ์ 660,175 ตัน 2)บริษัทนครหลวงค้าข้าว 624,194 ตัน 3)บริษัทธนสรไรซ์ 395,890 ตัน 4)บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด 257,296 ตัน และ 5)บริษัทแสงฟ้า อะกรีโปรดักซ์ 247,124 ตัน

ขณะที่ นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น15%) ปรับเพิ่มขึ้นจากตันละ 7,300-7,800 บาทในเดือนเมษายน มาเป็นตันละ 8,600-9,200 บาทหรือเพิ่มขึ้น 1,300-1,400 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคานิโวย สูงสุดในรอบ 2 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ส่งออกข้าวเร่งสั่งซื้อข้าวจากโรงสีเพื่อส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ทำให้ราคาข้าวสารปรับขึ้นทั้งหมด โดยราคาข้าวขาว 5% ปรับจากที่เคยต่ำสุดตันละ 11,600 บาทขึ้นมาเป็น 14,500 บาท , ข้าวหนึ่งจากที่เคยต่ำสุด 11,500-11,600 บาทเป็น 15,000 บาท ส่งผลให้โรงสีข้าวปรับขึ้นราคาข้าวเปลือก จากชวานาด้วย อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอดูว่า สถานการณ์ราคาข้าวจะมีเสถียรภาพเพียงใด เพราะเมื่อราคาข้าวปรับขึ้นไปสูงมาก ตลาดอาจตกใจและชะงักการซื้อได้

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่าราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ปรับขึ้นสูงถึง 9,000 บาทต่อตัน จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 7,000-8,000 บาทต่อตัน ถือว่า ดีกว่าที่ คาดการณ์ไว้ว่า ราคาข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 บาทต่อตัน โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวปรับขึ้นสูงขณะนี้ก็คือ สต็อกข้าวจากโครงการรับจำนำที่เป็นแรงกดดันมาหลายปีเริ่มจะหมดแล้วเชื่อว่าจะระบายข้าวหมดภายในปีนี้

ขณะที่สถานการณ์ความต้องการบริโภคข้าวก็เพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะตลาดนำเข้าสำคัญของไทยที่หายไป เช่น ตลาดฮ่องกง, สิงคโปร์ และ อิหร่าน ตอนนี้มีคำสั่งซื้อเข้ามา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย โดยที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อิหร่าน ได้พบกับ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ ฝ่ายอิหร่านแจ้งว่า ต้องการซื้อข้าวในรูปแบบเอกชน-เอกชน ส่วนตลาดแอฟริกาที่มีความต้องการซื้อข้าวมากขึ้น

"นอกจากนี้ยังมีสัญญาณความต้องการซื้อข้าวแบบ GtoG ตลาดอื่นๆอย่าง อินโดนีเซียต้องการซื้อข้าวประมาณ 50,000 ตัน ทางฟิลิปปินส์ต้องการอีก 250,000 ตัน และยังมีศรีลังกาและบังคลาเทศอีกเท่าที่ประเมินน่าจะได้อีก 50,000-100,000 ตัน โดยรวมเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้จะปรับขึ้นเป็น 10.5 ล้านตันจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน ซึ่งคงใกล้เคียงกับอินเดียที่คาดว่า จะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน ส่วนเวียดนามน่าจะส่งออกได้ 5-6 ล้านตันเพราะ สต็อกข้าวลดลงถึงปลายปี" น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าว

แม้ว่าข้าวจะราคาดีแต่รัฐบาลยังไม่ได้ประมาท ต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเดินหน้า แผนข้าวครบวงจรและยังคงใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในปี 2560/2561 ทั้งโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว 3% เพื่อซื้อสต็อก กับ มาตรการชะลอการขายข้าวเปลือก โดยส่งเสริมให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเห็นชอบระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่เปิดประมูลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนหรือเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปริมาณเกือบ 2 ล้านตันจากที่มีผู้เสนอราคาสูงสุด 2.12 ล้านตันเตรียมเสนอให้ นบข.พิจารณาอนุมัติขายต่อไป

ด้าน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ โครงการประกันภัยนาปี 2560 วงเงิน 1,841 ล้านบาท พื้นที่เป้าหมายขั้นต่ำ 25 ล้านไร่ สูงสุด 30 ล้านไร่ วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่สำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัยและภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดได้วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ อัตราเบี้ยประกันภัย 97.37 บาทต่อไร่

"รัฐบาลจะอุดหนุนเบี้ย 61.37 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จะได้รับการอุดหนุนเบี้ยอีก 36 บาทต่อไร่ รวมแล้วเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียว ระยะเวลาการขายประกันเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก-31 สิงหาคมนี้ ยกเว้นภาคใต้ถึง 15 ธันวาคม 2560"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **พาณิชย์คาดการณ์ส่งออกข้าวไทยปีนี้ มากกว่า 10 ล้านตัน เตรียมหารือบังกลาเทศ 6-7 ก.ค.นี้**

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 นี้ ตัวแทนผู้นำเข้าข้าวจากบังกลาเทศ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเจรจาด้วยความสนใจและต้องการนำเข้าข้าวนี้ และข้าวขาวเบื้องต้นอยู่ปริมาณ 200,000 ตัน ขณะที่ศรีลังกาก็มีความสนใจในการนำเข้าข้าวขาวของไทยเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานและติดต่อว่าจะสามารถเปิดเจรจาซื้อขายได้เมื่อไร โดยเป้าหมายการนำเข้าอยู่ที่ 200,000 ตัน



## เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนามคาดว่า การส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปีจะดีกว่าช่วงครึ่งแรกของปี จากการที่เวียดนามมีสัญญาส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยในขณะนี้เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นายกสมาคมอาหาร ระบุว่า นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงขณะนี้ เวียดนามมีสัญญาส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐแล้วประมาณ 880,000 ตัน และมีโอกาสสูงมากที่เวียดนามจะชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จำนวน 250,000 ตัน ทั้งนี้ สมาคมฯ ระบุว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวมาจนถึงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมมีประมาณ 2.3 ล้านตัน มูลค่า 975 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.7% และ มูลค่าเพิ่มขึ้น 11.3%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนายกสมาคมอาหารเวียดนาม คาดว่าในปีนี้นี้เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ในช่วงครึ่งปีแรกเวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 2.8 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ราคาส่งออกเฉลี่ย 445.5 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 โดยในช่วง 5 เดือนแรก เวียดนามส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 1.1 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่ผู้นำเข้าข้าวของจีนจะมาซื้อข้าวโดยตรงจากบริษัทในเวียดนามและนำเข้าโดยผ่านทางนายขายแดนทางตอนเหนือของเวียดนาม

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## กัมพูชา

มีรายงานว่า บริษัทจากประเทศจีน 2 ราย ได้ให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนสร้างคลังเก็บข้าวและไซโลในกัมพูชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บสต็อกข้าวของกัมพูชา ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังขาดแคลนศักยภาพในการเก็บสต็อกข้าวอีกประมาณ 60% จากเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าจะส่งออกข้าวให้ๆได้ปีละ 1 ล้านตัน

ทั้งนี้ทั้งสองบริษัทคือ Jilin Province Investment Group Co Ltd และ Jilin Tianzhong Agriculture Development Co Ltd ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) กับบริษัท Soma Group ของกัมพูชาในโครงการลงทุนดังกล่าว

นาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation) ระบุว่า จะมีการลงทุนโครงการดังกล่าวโดยทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัด Battambang และ Takeo รวมทั้งจะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเก็บสต็อกข้าวในพื้นที่อื่นๆด้วย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) ระบุว่า องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) ได้เชิญเมียนมาร์เข้าร่วมการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ โดยเมื่อเร็วๆนี้ทางการเมียนมาร์ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับค่าเชิญดังกล่าวซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานข้าวและการกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับฟิลิปปินส์



เมียนมาร์กำลังดำเนินความพยายามในการขยายตลาดการส่งออกข้าวซึ่งตลาดหลักได้แก่ ประเทศในแถบแอฟริกาและสหภาพยุโรป และตอนนี้จะหันมาให้ความสนใจตลาดในแถบอาเซียนมากขึ้น โดยในช่วง 3 เดือนแรก (เมษายน-มิถุนายน) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2017/18) เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 443,802 ตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 125,345 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 5.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการข้าวทั้งข้าวบาสนาและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสนาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คาดว่าในปี 2016/17 นี้ อินเดียจะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.2 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 24.33 ล้านไร่ลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 24.42 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ผู้ส่งออกข้าวอินเดีย ระบุว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุดในบังคลาเทศและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในศรีลังกา อันเป็นผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของทั้งสองประเทศลดลง นำไปสู่ภาวะสินค้าเกษตรขาดตลาด ราคาของสินค้าดังกล่าวจึงถีบตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการนำเข้าข้าวจากอินเดียเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าวทางด้านการค้าเปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยครั้งล่าสุด ทำให้บังคลาเทศต้องเร่งระดมนำเข้าข้าวถึง 4 ครั้งด้วยกันโดยคิดเป็นจำนวนถึง 200,000 ตัน ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวขาวและข้าวเหนียว และการประมูลครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นต้นเดือนนี้

ด้านกรมการผู้จัดการบริษัท Pattabhi Agro Pvt Ltd ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในกากินาดา คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นถึง 200,000 ตันในปี นี้ ถึงแม้สองประเทศดังกล่าวจะไม่ใช้ผู้ซื้อรายใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแอฟริกา แต่ความต้องการจากประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรของอินเดียในการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าส่งออกของอินเดียได้

ทั้งนี้ราคาสินค้าส่งออกในหมวดดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 15% นับตั้งแต่ต้นปี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับราคา FOB ในเดือนมกราคมปีนี้ อยู่ที่ระดับ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 420-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ การแทรกแซงของรัฐบาลที่กำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น (MSP) ประกอบกับการแข็งค่าของเงินสกุลรูปีเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลกลางได้ปรับ MSP

ของราคาข้าวเปลือกพันธุ์ทั่วไปเพิ่มขึ้นถึง 1,550 รูปีต่อหนึ่งร้อยกิโลกรัมจากเดิม 1,470 รูปี ขณะที่เงินสกุลรูปีแข็งค่าขึ้น 5-7% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จาก 68 รูปีต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐฯไปสู่ 64 รูปีต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าส่งออกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศ เนื่องจากข้าวที่ส่งออกไม่ใช่ข้าวที่คนอินเดียบริโภคมากนัก

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวของอินเดียทะยานแตะระดับสูงสุดที่ 109.15 ล้านตันในช่วงระหว่างปี 2016-2017 ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 108.5 ล้านตัน และในปีนี้รัฐบาลกลางก็ยังคงเป้าผลผลิตไว้ในระดับเดิม ทั้งนี้ในช่วงมรสุมปีเดียวกัน (2016-2017) รัฐบาลกลางสามารถจัดหาข้าวได้ถึง 38.49 ล้านตันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าที่ระดับ 33.99 ล้านตัน

อินเดียมีความสามารถที่จะรักษาศักยภาพในการเป็นผู้นำการส่งออกข้าวเนื่องจากประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างไทยไม่มีข้าวในคลังสินค้า ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวของอินเดียมีปริมาณมากกว่า 10 ล้าน ซึ่งประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย ระบุว่า การลดลงของข้าวในคลังสินค้าของไทยจะเป็นประโยชน์ต่ออินเดีย ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **บังคลาเทศ**

รัฐบาลบังคลาเทศกำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวในปีนี้อยู่ประมาณ 1.5 ล้านตัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีสต็อกเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ และเพื่อควบคุมภาวะราคาข้าวในประเทศในมีเสถียรภาพ ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **ศรีลังกา**

รัฐบาลศรีลังกาเตรียมที่จะนำเข้าข้าวเป็นการฉุกเฉินจำนวนประมาณ 100,000 ตัน เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปทานข้าวในประเทศ ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 976,083 ตัน ลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,021,566 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 77,876 ตัน ลดลงประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 80,829 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 898,207 ตัน ลดลงประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 940,737 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,805 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 206,948 ตัน ฝรั่งเศส 159,867 ตัน เนเธอร์แลนด์ 123,444 ตัน อิตาลี 75,423 ตัน โปแลนด์ 74,596 ตัน เยอรมนี 73,808 ตัน โปรตุเกส 57,659 ตัน เบลเยียม 43,486 ตัน สเปน 40,920 ตัน สาธารณรัฐเชค 29,803 ตัน สวีเดน 23,487 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-27 มิถุนายน 2560 มีการส่งออก 238,373 ตัน เพิ่มขึ้น 23.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 193,288 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 203,527 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ

25.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 162,041 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 34,846 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,247 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,328 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกราย ใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 110,878 ตัน กรีซ 44,385 ตัน สเปน 26,536 ตัน โปรตุเกส 23,757 ตัน บัลแกเรีย 16,040 ตัน สหราชอาณาจักร 5,270 ตัน เป็น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

